



- โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้า รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (หน้า 2)
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานให้คำแนะนำการเลี้ยงการป้องกันโรค (หน้า 2)
- สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมพร้อมรับมือ ภัยแล้ง เดือน !! เกษตรกรเฝ้าระวัง (หน้า 2)
- "สหกรณ์ ร่วมส่งเสริมขยายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย" (หน้า 2)
- ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการ ผ่านระบบ LineMeeting (หน้า 3)
- ข้อมูลสถานการณ์น้ำ 4 อย่าง 1 เชื้อน ณ 24 ก.พ. 65 (หน้า 3)
- สถานีพัฒนาที่น้ออำนาจเจริญ จัดการอบรมหมอดินอาสา 4.0 (หน้า 3)
- ศพท. ติดตามงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (หน้า 3)
- สตส. อำนาจเจริญ ร่วมตรวจสอบสต็อกน้ำมันสำหรับหลัง (หน้า 3)
- กยท. เชิญชวนผู้ปลูกยางพารา ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ปี 65 (หน้า 4)
- ทวอ.อบรมหลักสูตรการส่งเสริมใช้ประโยชน์จากหมอนสำหรับเลี้ยงสัตว์ (หน้า 4)
- ศพท. จัดอบรมการผลิตถั่วเขียวหลังนาอินทรีย์สู่ตลาดสหกรณ์แปรรูป (หน้า 4)



งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565

นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565 ณ โรงเรียนฝึกกวางมั่งแปลงใหญ่พริกบ้านจวนลาน ตำบลจวนลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ภายในงานมีการจัดฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น การเพาะเห็ดเห็ดฟาง (แปลงใหญ่เห็ดฟาง) เทคโนโลยีการปลูกพริก (แปลงใหญ่พริก) การปลูกพืชบำรุงดินและการใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร (กลุ่มอารักขาพืช) รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการและให้บริการทางการเกษตร ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กรมประมง) มาตรฐานการผลิตพืชและการตรวจรับรองมาตรฐาน (กรมวิชาการเกษตร) การปรับปรุงบำรุงดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (กรมการข้าว) การขอบริการฝนหลวงเพื่อการเกษตร (กรมฝนหลวง) ดำเนินการจัดงานโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรครอบคลุม 7 อำเภอ



เกษตรอำนาจ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป

นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 2565 ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กลุ่มแปรรูปกล้วย บ.นาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ



หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมขับเคลื่อน นโยบาย “ตลาดนำการผลิต โดยเกษตรกรสร้างมูลค่า”



วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญวิทย์ ธาณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และนางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าพบนายวรนิยม วงศ์สุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อหารือการบูรณาการขับเคลื่อน นโยบายตลาดนำการผลิต โดยร่วมผลักดันให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบรวมกลุ่มผลิตและสร้างความเชื่อมโยง เครือข่ายการผลิต การตลาด และโลจิสติกส์สินค้าเกษตรกร กับบริษัทผู้รับซื้อผลผลิต พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตพริกแกงตราสินค้า “ท่านขุน” จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกพริกชุมชนไพรากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจบ้านห้วยร่องคำ ต.กุดปลาकुค อ.เมืองฯ และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกตระไคร้และผักปลอดสารพิษบ้านนาเอ๋ย ต.นายม อ.เมืองฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต โดยเกษตรกรสร้างมูลค่า ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU กับ บริษัทวรนิยมฟู้ด ส่งตระไคร้ ข่า ขมิ้นชัน พริกดำสดส่งให้บริษัท ในการประกันสินค้า ตระไคร้ 7 บาท/กก. ข่า 15 บาท/กก. พริกดำสด 20 บาท/กก. ขมิ้นชัน 20 บาท/กก. ทั้ง 2 กลุ่มผลิตมาตรฐาน GAP ผลผลิตที่แต่ละกลุ่มนำส่ง ตระไคร้ ข่า วันละ 1 ตัน โดยรวม ส่งข่า ตระไคร้ ให้โรงงาน 60 ตัน/เดือน/ชนิดพืช ซึ่งเป็นการประกันราคาให้เกษตรกรจะได้รับและโรงงานจะได้ผลผลิตตามที่ต้องการ โดยกลุ่มเกษตรกรได้หาเกษตรกรลูกไร่(เกษตรกรที่ไม่ได้อยู่เป็นสมาชิกในกลุ่ม) เพื่อให้มีผลผลิตส่งโรงงานตามที่ทำข้อตกลง



“กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร” เป็นกองทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนแก่หน่วยงานรัฐและองค์กรเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการผลิต, การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ รักษาเสถียรภาพของราคา เพื่อพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาด สนใจติดต่อ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลาง โทร 045-523091-2



โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2565



วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าสุทนต์วงศาธิบดีราชชนนีศรีเสนาภรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาสาปศุสัตว์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน, เสนางคนิคม, พนา, ชานุมาน และลืออำนาจ รวม 44 ราย ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการการจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐ โดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนเพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ทุกระดับครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานให้คำแนะนำการเลี้ยงการป้องกันโรค



วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสนาคนิคม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับพระราชทาน ให้กับนางบุญฮู้ จันทวงศ์ เกษตรกรบ้านหนองทับม้า หมู่ 1 ตำบลเสนาคนิคม อำเภอเสนาคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนำเข้าโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ(ธคก.) ทั้งนี้ได้ตรวจสอบสุขภาพโค ให้คำแนะนำการเลี้ยงการป้องกันโรค และมอบปัจจัยการผลิต แร่ธาตุก้อน วิตามิน ยาถ่ายพยาธิ พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดูแลสุขภาพโคอย่างใกล้ชิด



สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมพร้อมรับมือ ภัยแล้ง เตือน !! เกษตรกรเฝ้าระวัง



นายชिरะ กว้างขวาง ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังและแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล ปรับลดขนาดการผลิตหรืองดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำ ท้ายจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อ/กระชัง หากจำเป็นต้องเลี้ยงสัตว์น้ำควรคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความแข็งแรงจากฟาร์มผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ ควบคุมการใช้น้ำ และรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ป้องกันการรั่วซึมหรือจัดทำฟาร์มเงให้บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดเตรียมหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม เลือกล่อเลี้ยงสัตว์น้ำลงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติเพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยง เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพดี และให้ปริมาณที่เหมาะสม ลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหารสดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย ควรเพิ่มความสนใจสังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น้ำที่เกิขึ้นอย่างใกล้ชิด กรณีเลี้ยงในกระชังควรเลือกแปลงน้ำที่ตั้งกระชังมีระดับความลึกเพียงพอ จัดวางกระชังให้เหมาะสมทำความสะอาดกระชังสม่ำเสมอ งดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำถ้าจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อกรกินอาหารและการเจริญเติบโต ของสัตว์น้ำโดยตรง หมั่นตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอกรณีที่มีสัตว์น้ำป่วยตายควรกำจัดโดยการฝังหรือเผา ไม่ควรทิ้งสัตว์น้ำป่วยในบริเวณแม่น้ำที่เลี้ยงเป็นอย่างยิ่ง ** ฝากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากประสบปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ สนง.ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ โทร 045-452027 หรือที่สำนักงานประมงอำเภอใกล้บ้านท่าน



26 กุมภาพันธ์ “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

ปี 2565 จ.อำนาจเจริญ จัดพิธี
ณ สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด
“การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะอุมทรัพย์
ไว้ได้มากหรือน้อยนั้น ก็ย่อมจะต่างกัน
ตามกำลังทรัพย์กำลังปัญญาของตน
แต่ทุกๆ คนต้องเข้าใจว่า ถึงจะอุมทรัพย์
ได้ทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นประโยชน์แก่ตน
และบ้านเมืองทั้งนั้น”

"สหกรณ์ ร่วมสัมมนานโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย"

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เขาร์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานสัมมนานโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี



ส.ป.ก. ประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการ ผ่านระบบ LineMeeting ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ส.ป.ก.อำนาจเจริญ จัดประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการ ผ่านระบบ Line Meeting ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เกี่ยวกับการเปิดฝักอบรมหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขานวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สำหรับบุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยนางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมกับกล่าวถึงที่มาและแนวคิดในการบูรณาการงานพัฒนาในครั้งนี้ สืบเนื่อง จาก ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำ ตำบลกุดปลาตุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ผลิตน้ำมันนวดกลิ่นตะไคร้ลูกประคบ น้ำมันเขียว ซึ่งสามารถนำไปใช้ร่วมกับการนวดได้อย่างดี และสามารถต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงได้

นายมนตรี สีมงคลสกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของแต่ละฝ่ายงาน โดยมีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม SWOC 7 ศูนย์ปฏิบัติหน้าที่อัคริยะ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

ข้อมูลสถานการณ์น้ำ 4 อ่าง 1 เขื่อน ณ 24 ก.พ. 65 ปริมาณน้ำปัจจุบัน 36.529 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 73.07 % ปริมาณน้ำใช้การ 34.435 ล้าน ลบ.ม. มาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือชลประทาน ติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์และสั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) และเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือไว้ให้ความช่วยเหลือ เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 14 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำขนาด 8,000 ลิตร 1 คัน ดำเนินการช่วยเหลือทันทีที่มีการร้องขอ โทรศัพท์ 045-451554



สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ จัดการอบรมหมอดินอาสา 4.0 สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ จัดการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรที่ 2 ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (สวนวิมานดิน) ต.ปลาเค้า อ.เมือง และ ศูนย์ถ่ายทอดฯ ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายสรสรเสรีญ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนา



ที่ดินอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมอดินอาสาได้มีโอกาสได้รับความรู้ทางการเกษตร และฝึกปฏิบัติในฐานเรียนรู้ทั้ง 7 ฐานเรียนรู้ ด้วยตนเอง สามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเครือข่ายและผู้สนใจในชุมชนของตนเองได้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ติดตามงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง



วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ มอบหมายนางสาวกัญญาเทียน เรื่องตนอก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายเกษม ชัยนนท์เจ้าหน้าที่ประมง และนางสาวรติ ครองบุญ เจ้าหน้าที่ประมง ออกพื้นที่ติดตามงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ในพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และติดตามงานภารกิจของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การดำเนินงานทดลองการใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งปลาหมอไทยแปลงเพศมาเลี้ยงกุ้งฝอยร่วมกับหอยขม และปลากินพืช ณ กลุ่มแปลงใหญ่ปลาหมอ บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ



ส.ตส. อำนาจเจริญ ร่วมตรวจสอบสต็อกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง บริษัท เอี่ยมมอบล จำกัด และบริษัท ไทย เบสท์ สตาร์ช จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ มอบหมายนางสาวศศิธร สุวรรณภูมิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมตรวจสอบสต็อกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานการขอชดเชยดอกเบี้ย สถานที่เก็บรักษามันเส้นและหรือแป้งมัน และคำนวณปริมาณ สถานที่เก็บสต็อกมันสำปะหลังรวมทั้งรับรองข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ณ บริษัท เอี่ยมมอบล จำกัด ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน และบริษัท ไทย เบสท์ สตาร์ช จำกัด ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ



กยท.สาขาอำนาจเจริญ เชิญชวนผู้ปลูกยางพารา ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ปี 65

กยท.สาขาอำนาจเจริญ ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตั้งแต่ 2 ไร่ ขึ้นไป และผู้รับจ้างกรีดยาง ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนฯ ทุกวันทำการ ณ การยางแห่งประเทศไทย สาขาอำนาจเจริญขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางแล้วได้สิทธิรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการปลูกแทน (เฉพาะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์) สิทธิเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาลสิทธิรับสวัสดิการชาวสวนยาง บรรเทาความเดือดร้อน กรณีเสียชีวิต/สวนยางประสบภัยพิบัติสิทธิประกันอุบัติเหตุกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ

อบรมหลักสูตรการส่งเสริมใช้ประโยชน์จากหม่อนสำหรับเลี้ยงสัตว์

วันที่ 27 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร การส่งเสริมใช้ประโยชน์จากหม่อนสำหรับเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านหม่อนไหมเชิงพื้นที่ จัดโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มุกดาหาร ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 20 ราย โดยให้ความรู้การจัดการใบหม่อนสำหรับเลี้ยงสัตว์ พร้อมสาธิตการทำ ใบหม่อนหมัก-แห้ง และการผสมอาหารข้นสำหรับเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างดี

ศวพ. จัดอบรม “ระบบการผลิตถั่วเขียวหลังนาอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมแปรรูป”

นางสาวนิรมล คำพะอิก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายไพฑูรย์ บุผาผา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ระบบการผลิตถั่วเขียวหลังนาอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมแปรรูป” ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาผาง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วย อำเภอบุณฑริก จ.อำนาจเจริญ โดยมีนายจิรพันธ์ หมั่นหล้า นายกเทศมนตรีตำบลห้วย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 70 ราย



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ
เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว
เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ขึ้นพื้นจำหน่าย
ราคา กระสอบละ 600 บาท
ชื่อข้าว 5,000 บาท รับมอบผล 5%
ชื่อครบ 500,000 บาท รับมอบผล 8%
ติดต่อสอบถาม
โทร 045-525677, 081-9718852
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ
2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรชาวนา ทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้าถึงการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของกรมการข้าว โดยในฤดูการทำนาปี 2565 ที่จะมาถึงนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญได้มีพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ข้าวเจ้าดอก กข.15 และ ข้าวเหนียว กข.6 มาบริการให้เกษตรกรชาวนาได้เลือกใช้อย่างครบถ้วน ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ สอบถามเพิ่มเติม โทร 045-525677 และ 081-9718852

หน้า 4

กฟก. ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการเขียนแผนโครงการฯ/และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายผ่าน โคตกา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรอู่สะเภา ณ บ้านอู่สะเภา ต.เสือ อ.บุณฑริก จ.อำนาจเจริญ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเขียนแผนโครงการและการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ตั้ง : อาคารหอประชุม พญานาครินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด โทรศัพท์ 045-523144 "ยินดีต้อนรับพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน"



สนง.สภาเกษตรกร ร่วมกับ ไพรชนีย์อำนาจเจริญ ส่งเสริมเกษตรกรเกี่ยวกับระบบการขนส่งสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุ ไซโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ สกจ.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย ไพรชนีย์อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ ประชุมชี้แจงการร่วมบูรณาการการดำเนินงานระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัทไพรชนีย์ไทย จำกัด ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ โดยมีนายวันนา บุญกลม ประธานเครือข่ายฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย การบูรณาการในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันพัฒนาระบบงานบริการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเกษตรกรอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับระบบการขนส่งสินค้าเกษตร และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านราคาขนส่งที่เหมาะสม ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตร เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน การร่วมดำเนินโครงการ ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติก่อน โดยยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด



นางจันทิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงนี้ อุณหภูมิลดลง ความชื้นสูง เกษตรกรควรดูแลรักษาพืช ระวังอย่าให้พืชขาดน้ำและอย่าให้น้ำ มากเกินไปจนจะ จะทำให้พืชเน่าตายได้ ควรให้น้ำในช่วงเช้าหรือเย็น และไม่ควรรินน้ำ ตอนแดดจัด เพราะอาจจะทำให้พืชผักเสียหายถึงขั้นตายได้ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันโรคเน่าในพืชผักได้ หากพบศัตรูพืชเข้าทำลายให้รีบกำจัด ก่อนที่จะเกิดความเสียหายมาก หากไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หรือใช้ในปริมาณ ที่กำหนด ตามคำแนะนำ

ทั้งนี้ เกษตรกรควรหมั่นดูแลพืชสวนไร่นาของตนเองอยู่เสมอไม่ว่าในฤดูกาลใด เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูก หากเกษตรกรท่านใดต้องการคำแนะนำการปลูก/วิธีการดูแลรักษาพืช สามารถ สอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ โทร 045-511114 /สำนักงานเกษตร อำเภอบึงสามพัน จะมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรคอยให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

กษ.อำนาจเจริญ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการผลิตและการตลาดให้แก่ ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา



วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. นายชาญวิทย์ ธาณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ศรีสอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ นายสวน เฟ่งพิศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นายพงศ์ สรณ ขวัญกลาง ปศุสัตว์อำเภอบึงสามพัน นายธวัชชัย นาราชภูริ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษนางสาวปิยะพร สุริโยตระกูล หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศด้านการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แนะนำแนวทางการของบสนับสนุน กองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร สำหรับการส่งเสริมการผลิต ผลผลิตการ เกษตรกรรมขั้นต้น ดอกเบี๋ยร้อยละ 1 ในกิจกรรมเลี้ยงโคขุนส่งเข้าโรงเชือด ให้แก่ ผู้แทน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา เลขที่ 363 หมู่ 1 ต.นาป่าแขง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ



ลงพื้นที่ประเมินสภาพพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกร เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ "HANDYSENSE"

วันพฤหัสบดีที่ 17 ก.พ. 65 นายชาญวิทย์ ธาณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และนำคณะลงพื้นที่แปลงผลิตพืชสมุนไพร (1) กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนเศรษฐกิจบ้านห้วยร่องคำ ตำบลกุดปลาคุง อำเภอมืองอำนาจเจริญ และ (2) กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนผู้ปลูกตระไคร้และผักปลอดสารพิษบ้านนาเยี่ย ตำบลนายนม อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ เพื่อประเมินสภาพพื้นที่ ความพร้อมของเกษตรกร อาทิเช่น การวางระบบน้ำ ไฟฟ้า และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ "HandySense"

เชิญร่วมติดตามรับฟังรายการวิทยุของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ทุกวันศุกร์ เริ่มเวลา 08.10-11.00 น. ทางคลื่น FM ความถี่ 103.25 MHz สวท.อำนาจเจริญ

หน้า 5

